



Dự án đồng tài trợ bởi  
Liên minh châu Âu



Viện Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội  
Institute for Social Development Studies

Kính gửi: **Quý đồng nghiệp**

Dự án “Tăng cường nhận thức của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về việc buôn bán người và tảo hôn thông qua công nghệ số-EMPoWR” (2020-2023) do Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội (ISDS) và tổ chức Plan International Việt Nam triển khai thực hiện tại 52 xã thuộc 11 huyện của 4 tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Quảng Bình và Quảng Trị từ tháng 7/2020. Dự án do Liên minh châu Âu và Tổ chức Plan International tài trợ và đã được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phê duyệt theo Quyết định số 568/QĐ-LHHVN ngày 24/06/2020. Mục tiêu tổng thể của Dự án là các em gái, em trai, nam nữ thanh niên dân tộc thiểu số (từ 10 đến 24 tuổi) sẽ sử dụng không gian kỹ thuật số để tìm hiểu kiến thức về quyền, các kỹ năng an toàn trực tuyến, cũng như các kiến thức về phòng chống tảo hôn, phòng chống mua bán người, tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ và đóng góp ý kiến của mình cho các nhà hoạch định chính sách nhằm bảo vệ quyền của họ.

Trong khuôn khổ của Dự án, một nền tảng số đã được xây dựng mang tên Em Vui (bao gồm website, ứng dụng điện thoại và 06 kênh mạng xã hội cùng tên là Facebook, Tiktok, Zalo, Youtube, Instagram và Twitter).

**Ngày 16/3/2022, từ 13:30 đến 17:00, thông qua hình thức hội thảo trực tuyến,** Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức hội thảo “Chung tay cùng hành động nhằm chấm dứt nạn tảo hôn và phòng chống mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số thông qua công nghệ số”. Khách mời là các cán bộ thuộc Nhóm Công tác về Quyền Trẻ em (CRWG). Mục đích chính của cuộc hội thảo là giới thiệu các sản phẩm của Dự án và chia sẻ các bài học kinh nghiệm và cùng thảo luận về các hành động chung.

Chúng tôi trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp tham dự buổi hội thảo và tham gia đóng góp ý kiến cho Dự án đồng thời chia sẻ những ý tưởng thúc đẩy sử dụng nền tảng Em Vui và cùng xây dựng kế hoạch hành động chung của các thành viên trong Nhóm công tác Quyền Trẻ em.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội**

**Viện trưởng**

**Khuất Thu Hồng**

## CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
13:30 – 13:45	Giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình	TS Khuất Thu Hồng
13:45 – 14:15	Giới thiệu tổng quan dự án	TS Khuất Thu Hồng
14:15 – 15:45	Trình bày kết quả đã đạt được của dự án & giới thiệu nền tảng trực tuyến Em Vui	Ths. Nguyễn Song Bảo Anh Hoàng Hải Vương
15:45 – 16:45	Thảo luận thúc đẩy nền tảng trực tuyến Em Vui và định hướng xây dựng kế hoạch hành động chung	TS Khuất Thu Hồng
16:45 – 17:00	Tóm tắt kế hoạch hội thảo và bế mạc	TS Khuất Thu Hồng

